

Số: 205 /BC-VKS

Đông Hà, ngày 24 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết công tác kiểm sát giai đoạn 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2026

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 67 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và khoản 1 Điều 54 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-HĐND ngày 19/02/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà, về việc tổng kết hoạt động HĐND thành phố Khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021,

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà báo cáo tổng kết công tác kiểm sát giai đoạn 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH

1. Tình hình tội phạm

Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà được giữ vững và ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường. Đã phát hiện mới 853 vụ việc. Tội phạm đã được phát hiện, xử lý tập trung vào các loại hành vi cố ý gây thương tích; giao cấu với trẻ em; cướp, cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm hư hỏng tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; mua bán, vận chuyển hàng cấm; vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; sử dụng tài liệu, giấy tờ giả; đáng bạc; chống người thi hành công vụ,...So với cùng kỳ năm trước, tội phạm được kiểm chế nhưng một số loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng trẻ hóa, nhất là tội phạm ma túy gia tăng; xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng (như 02 vụ giết người); các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (sử dụng mạng xã hội mạng xã hội Facebook, Blog cá nhân đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức. Trong 05 năm, đã khởi tố 695 vụ án; Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 740 bị can. VKSND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động thực hiện các biện pháp giải, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng, khiếu kiện kéo dài.

Tình hình tội phạm xảy ra trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

1.1. Tội phạm về an ninh: Không phát sinh.

1.2. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội:

Phát hiện 200 vụ (chiếm 23,5%), chủ yếu là các tội giết người (02 vụ); cố ý gây thương tích; tai nạn giao thông; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đánh bạc; đánh bạc; chống người thi hành công vụ.

1.3. Tội phạm về kinh tế, xâm phạm sở hữu:

Phát hiện 369 vụ (chiếm 43,3%), chủ yếu là các tội phạm cướp tài sản; cướp giật tài sản; trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; cố ý làm hư hỏng tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; mua bán, vận chuyển hàng cấm.

1.4. Tội phạm về ma túy:

Phát hiện 283 vụ (chiếm 33,2%). Ngoài chất ma túy các đối tượng thường tàng trữ, mua bán, sử dụng như hêrôin, Methamphetamine, đã xuất hiện các chất ma túy mới như MDMA..., chất gây nghiện các đối tượng sử dụng chưa có tên trong danh mục do Chính phủ quy định, phát sinh loại tội mới như tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

1.5. Tội phạm về tham nhũng và chức vụ:

Phát hiện, xử lý 02 vụ tham ô tài sản trong lĩnh vực tư (Doanh nghiệp 100% vốn tư nhân).

1.6. Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp:

Phát hiện, xử lý 01 vụ (chiếm 0,001%), về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

2. Tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Trong lĩnh vực này, tranh chấp phát sinh nhiều là quan hệ hôn nhân gia đình (ly hôn). Tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại tập trung vào các loại tranh chấp đất đai, hợp đồng vay tài sản, kiện đòi lại tài sản, mua bán hàng hóa, dịch vụ và xây dựng; tình trạng nợ khó đòi cũng xảy ra khá phổ biến, do người dân vay vốn để phát triển kinh tế nhưng làm ăn không hiệu quả, gặp rủi ro,... dẫn đến không có khả năng trả nợ. Khiếu kiện hành chính phát sinh mới 12 vụ; tranh chấp lao động phát sinh 05 vụ; áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án phát sinh mới 36 việc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SÁT

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của VKSND tỉnh Quảng Trị, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức đơn vị, VKSND thành phố Đông Hà đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố. Kết quả công tác giai đoạn 2016- 2021 cụ thể như sau:

1. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

- VKSND thành phố Đông Hà chủ động triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố¹. KSV tăng cường đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh²; thực hiện đồng bộ, linh hoạt các quyền hạn của Viện kiểm sát, kết hợp THQCT và kiểm sát giải quyết các vụ việc cụ thể với trực tiếp kiểm sát để kịp thời phát hiện thiếu sót trong công tác này³. Nhờ vậy, chất lượng THQCT và kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được nâng lên, bảo đảm 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đủ căn cứ đều được khởi tố, điều tra đúng pháp luật, không để xảy ra bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội ngay từ giai đoạn này.

- Trong kỳ, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 876 tố giác, tin báo về tội phạm. Cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 850 tố giác, tin báo, đạt 97%⁴, vượt chỉ tiêu do Quốc hội giao. Hiện đang giải quyết 26 tố giác, tin báo về tội phạm trong hạn luật định.

- Ban hành 02 bản kiến nghị đối với cơ quan hữu quan về biện pháp phòng ngừa tội phạm.⁵

2. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự

2.1. Thực hành quyền công tố, quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn:

Các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam,... và quyết định phê chuẩn của VKS có căn cứ, đúng pháp luật. *Tất cả các trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, gia hạn tạm giữ đều khởi tố bị can.*

2.2. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự

- Đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương “*Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra*” và thực hiện tốt

¹ Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt BLTTHS năm 2015, các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Thông tư Liên tịch số 01/2017, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Ngành về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan hữu quan khác nắm chắc và quản lý chặt chẽ nguồn tin về tội phạm, nâng cao chất lượng phân loại xử lý ban đầu về nguồn tin.

² 100% nguồn tin về tội phạm được KSV ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh. KSV bám sát hoạt động xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; kiểm sát chặt chẽ thời hạn, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm (quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm).

³ Đã trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý ban đầu và giải quyết 10 lần tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đông Hà và các đơn vị Công an cấp phường. Qua kiểm sát phát hiện một số sai sót, như: một số nguồn tin chậm tiếp nhận, thụ lý giải quyết; có một số nguồn tin không lập biên bản tiếp nhận; chậm chuyển một số nguồn tin cho CQĐT để giải quyết; có sự nhầm lẫn trong việc phân loại nguồn tin, còn nhầm lẫn giữa tin báo và tố giác; Một số quyết định trưng cầu giám định, định giá tài sản không ghi thời hạn; Không thông báo kết luận giám định, định giá cho người liên quan,... Đã ban hành 10 bản kiến nghị (kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát); ban hành 03 bản yêu cầu (02 bản yêu cầu phục hồi giải quyết nguồn tin, 01 bản yêu cầu thụ lý, giải quyết nguồn tin).

⁴ Khởi tố vụ án hình sự 528 tin; không khởi tố vụ án 289 tin; tạm đình chỉ 26 tin; chuyển đi nơi khác 07 tin.

⁵ Trong đó 01 kiến nghị về an toàn giao thông đường bộ; 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm xâm hại tinh dục trẻ em gái.

nhiệm vụ chống bỏ lọt tội phạm và chống oan sai⁶. KSV chủ động trong hoạt động điều tra⁷.

- Trong kỳ, đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 695 vụ/ 740 bị can. Cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 642 vụ/ 687 bị can⁸. Hiện đang điều tra 53 vụ/ 53 bị can trong thời hạn luật định.

Tất cả vụ án, bị can đã khởi tố, điều tra *đảm bảo có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án đình chỉ điều tra.*

- Đơn vị đã chủ động phối hợp với Các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất xác định 22 vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử; áp dụng thủ tục rút gọn 04 vụ án. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, đã ban hành 02 bản kiến nghị đối với Cơ quan Điều tra và 03 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan về biện pháp phòng ngừa tội phạm⁹.

- Triển khai thực hiện việc ghi âm, ghi hình trong hỏi cung bị can.

3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố

Trong kỳ, thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết trong giai đoạn truy tố 506 vụ/ 675 bị can. Viện kiểm sát đã xử lý, giải quyết 502 vụ/ 669 bị can¹⁰. Hiện đang giải quyết 04 vụ/ 06 bị can. Viện kiểm sát tiến hành hỏi cung 652 bị can (phúc cung để ban hành quyết định truy tố)¹¹. *Tất cả các quyết định truy tố đúng thời hạn, 100% các bị can bị truy tố đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm, tỷ lệ án VKS trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung thấp, không để xảy ra trường hợp VKS truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội.*

⁶ Trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “*Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm*”, các yêu cầu, chỉ tiêu được xác định trong các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ, toàn diện hoạt động điều tra, các lệnh, quyết định của CQĐT để kịp thời phát hiện vi phạm, kiên quyết hủy bỏ, kiên nghị hoặc yêu cầu khắc phục, bảo đảm hoạt động điều tra tuân thủ pháp luật tố tụng hình sự. Phối hợp chặt chẽ với CQĐT tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án ma túy, các vụ án mà dư luận quan tâm; đề cao trách nhiệm pháp lý của Viện kiểm sát, KSV trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng của CQĐT, kịp thời quyết định phê chuẩn khi đủ căn cứ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra vụ án; các trường hợp chưa đủ căn cứ thì yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ, trước khi xem xét phê chuẩn, KSV chủ động trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, hỏi cung bị can để xem xét đề xuất phê chuẩn có căn cứ, đúng pháp luật.

⁷ Bám sát các hoạt động điều tra, nắm chắc tiến độ điều tra, nghiên cứu kỹ tài liệu, chứng cứ, chủ động, tích cực và kịp thời đề ra yêu cầu điều tra bảo đảm có căn cứ (KSV đề ra yêu cầu điều tra 98% các vụ án thụ lý THQCT và kiểm sát điều tra), phối hợp với ĐTV tham gia hỏi cung, lấy lời khai và các hoạt động điều tra khác để làm sáng tỏ bản chất vụ án.

⁸ Trong đó kết thúc điều tra đề nghị truy tố 501 vụ /668 bị can; tạm đình chỉ điều tra 127 vụ/ 03 bị can; đình chỉ 06 vụ/ 08 bị can (miễn trách nhiệm hình sự); chuyển đi nơi khác 08 vụ/ 08 bị can.

⁹ Trong đó 01 kiến nghị về khám sức khỏe người lái xe và 01 kiến nghị về kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ; 01 kiến nghị phòng ngừa tội trộm cắp tài sản.

¹⁰ Truy tố 488 vụ/652 bị can; đình chỉ 11 vụ/ 11 bị can (miễn TNHS); tạm đình chỉ 01 vụ/ 02 bị can; chuyển đi nơi khác 01 vụ/ 03 bị can và trả hồ sơ 01 vụ/ 01 bị can.

¹¹ Đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng truy tố. Kiểm sát viên nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, kiểm tra, rà soát thủ tục tố tụng, chứng cứ..., chủ động phúc cung bị can, tiến hành một số hoạt động điều tra để kiểm tra, xem xét đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ chứng cứ nhằm bảo đảm quyết định giải quyết vụ án của VKS có căn cứ, đúng pháp luật.

4. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm 500 vụ/ 668 bị cáo. Tòa án đã xét xử 488 vụ/ 653 bị cáo. Hiện đang chuẩn bị xét xử 19 vụ/ 19 bị cáo¹². *Không có bản án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát; không có trường hợp nào Viện kiểm sát rút một phần hoặc rút toàn bộ quyết định truy tố, Tòa án xét xử khác với tội danh, điều khoản Viện kiểm sát truy tố. Hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Trong nhiệm kỳ, có 16 vụ Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung cho Viện kiểm sát, trong đó có 14 vụ án ma túy trả hồ sơ do vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về việc xác định hàm lượng chất ma túy, không có lỗi của CQĐT, VKS.*

Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho KSV và tham gia các phiên tòa lưu động nhằm góp phần tuyên truyền pháp luật trong nhân dân¹³.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, đã ban hành 01 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và 03 bản kiến nghị.

5. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

5.1. Kiểm sát tạm giữ, tạm giam

- Tập trung chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ căn cứ, thủ tục, thẩm quyền bắt người, tạm giữ, tạm giam nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Các trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam đều có căn cứ, đúng pháp luật¹⁴.

- Trong kỳ, tổng số người bị tạm giữ: 273¹⁵; tổng số người bị tạm giam: 359 người¹⁶.

5.2. Kiểm sát thi hành án hình sự

- Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành quyết định thi hành án. Chú trọng kiểm sát trường hợp hoãn thi hành án phạt tù, tăng cường kiểm sát án treo và cải tạo không giam giữ.

¹²Đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa. KSV đã đề cao trách nhiệm trong việc nghiên cứu, nắm chắc hồ sơ vụ án, đánh giá đầy đủ chứng cứ và các tình tiết của vụ án; chuẩn bị kỹ dự thảo đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội cũng như dự kiến các tình huống có thể phát sinh tại phiên tòa; tích cực, chủ động tham gia xét hỏi và tranh luận với những người tham gia tố tụng. Kiểm sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của Tòa án, Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng, các bản án, quyết định của Tòa án, bảo đảm hoạt động xét xử tuân thủ đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

¹³ Tổ chức 27 phiên tòa rút kinh nghiệm và tham gia 223 phiên tòa lưu động.

¹⁴ Hiện nay, Công an thành phố Đông Hà không có Nhà tạm giữ, các trường hợp tạm giữ, tạm giam được gửi tại Trại Tạm giam Công an tỉnh nên VKSND thành phố Đông Hà không thực hiện nhiệm vụ kiểm sát cơ sở tạm giữ (nhiệm vụ này do VKSND tỉnh đảm nhiệm).

¹⁵ Đã giải quyết 270 người (áp dụng BPNC khác 29 người, khởi tố chuyển tạm giam 234 người, chuyển thi hành án 01; chuyển đi nơi khác 05; Hủy bỏ tạm giữ 01). Hiện còn tạm giữ 03 người.

¹⁶ Đã giải quyết 293 người (thi hành án). Hiện đang tạm giam 66 người.

- Số liệu thi hành án hình sự trong kỳ: Thi hành án phạt tù 467 bị án¹⁷; Án treo 266 bị¹⁸; cải tạo không giam giữ 23, chấp hành xong 20, đang thi hành 03; Phạt tiền: 16 người (đã thi hành xong).

- Đã trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại 5 lần tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Đông Hà, 17 lần tại UBND phường; Ban hành 20 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm việc bắt, giam, giữ, thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

6. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

- Công tác này thường xuyên được quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo¹⁹.

- Trong kỳ, thụ lý kiểm sát việc giải quyết 2.647 vụ, việc²⁰. Tòa án đã xử lý, giải quyết 2.529 vụ, việc²¹. Hiện đang giải quyết 118 vụ, việc²².

- Phối hợp với Tòa án tổ chức 03 phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Ban hành 03 báo cáo đề nghị VKSND tỉnh kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 07 bản kiến nghị đối với Tòa án và 01 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.

7. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục được chú trọng và tăng cường. Đã kiểm sát đầy đủ các quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự. Kiểm sát chặt chẽ việc cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản để thi hành án, các vụ việc thi hành án có khiếu nại²³.

- VKSND thành phố Đông Hà tiến hành trực tiếp kiểm sát 07 lần và ban hành 02 yêu cầu (bằng văn bản) đối với Chi cục Thi hành án dân sự²⁴. Qua hoạt động kiểm sát đã ban hành 01 kháng nghị và 09 bản kiến nghị

¹⁷ Ủy thác đi 15; đã ra QĐ thi hành 466 bị án; chưa thi hành 01 bị án (hoãn).

¹⁸ ; ủy thác đi 10; đã chấp hành xong 221 bị án; hiện đang thi hành 45 bị

¹⁹ Lãnh đạo VKSND thành phố Đông Hà đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác này. KSV phát huy trách nhiệm trong nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát thông báo thụ lý, các bản án, quyết định của Tòa án đảm bảo việc thụ lý, ban hành các quyết định, bản án giải quyết vụ việc của Tòa án có căn cứ, đúng pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng tham gia các phiên tòa của Kiểm sát viên; cử Kiểm sát viên tham gia đầy đủ các phiên tòa theo quy định. Đã kiểm sát 100% thông báo thụ lý, bản án, quyết định của Tòa án; chủ động trao đổi với Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm.

²⁰ Trong đó 827 vụ dân sự, 1603 vụ hôn nhân gia đình, 163 vụ kinh doanh thương mại, 05 vụ lao động, 12 vụ hành chính, 01 việc phá sản và 36 việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

²¹ Đình chỉ 931 vụ, việc (334 vụ dân sự, 511 vụ hôn nhân và gia đình, 61 vụ kinh doanh thương mại, 03 vụ lao động, 11 vụ hành chính, 11 việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án); công nhận sự thỏa thuận 1216 vụ (218 vụ dân sự, 944 vụ hôn nhân và gia đình, 53 vụ kinh doanh thương mại, 01 vụ lao động); xét xử: 357 vụ (209 vụ dân sự, 107 vụ hôn nhân gia đình, 39 vụ kinh doanh thương mại, 01 vụ lao động, 01 vụ hành chính), Áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án 25 việc.

²² Trong đó 66 vụ dân sự, 41 vụ hôn nhân gia đình, 10 vụ KDTM và 01 việc phá sản.

²³ Tổng số việc phải thi hành: 4.487 việc/ 367.525.752.000 đồng; đã giải quyết xong 3.925 việc/ 159.577.988.000 đồng, trong đó thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 6.682.790.000 đồng (1.858 việc); ô việc còn phải thi hành 562 việc/ 207.947.764.000 đồng (chưa có điều kiện thi hành 260 việc/ 113.615.630.000 đồng).

²⁴ Trong đó 02 yêu cầu chuyển hồ sơ 011 vụ việc thi hành án có khiếu nại của đương sự để kiểm sát hoạt động thi hành án, giải quyết khiếu nại và 01 yêu cầu Chi cục THADS về việc tự kiểm tra việc thi hành án dân sự.

8. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

- Tiếp tục thực hiện thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân*” và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giải quyết khiếu nại về hoạt động tư pháp.

- Đã tiếp 60 lượt công dân đến nộp đơn khiếu nại tại trụ sở Viện kiểm sát, trong đó lãnh đạo tiếp 20 lượt. Tiếp nhận 172 đơn, trong đó có 09 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết²⁵; đơn không thuộc trách nhiệm giải quyết của VKS 163 đơn, đã phân loại, xử lý theo quy định.

- VKSND thành phố Đông Hà đã tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ tụng hình sự tại Cơ quan CSĐT-Công an TP Đông Hà 03 lần, ban hành 03 kết luận trực tiếp kiểm sát.

9. Công tác cải cách tư pháp

- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đưa ra các giải pháp thích hợp để thực hiện có hiệu quả các khâu công tác kiểm sát và những nhiệm vụ trọng tâm xác định tại Chỉ thị công tác năm 2020 và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Tập trung chỉ đạo tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị (trong đó có báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện và báo cáo 04 năm phục vụ Đoàn giám sát); các đạo luật, các Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ngành về thực hiện các đạo luật mới liên quan đến hoạt động tư pháp. Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp trên địa bàn.

10. Quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Tăng cường công tác phối kết hợp với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan trong khối nội chính nhằm đảm bảo pháp luật được được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và báo cáo các các vụ việc theo Chỉ thị của Bộ Chính trị. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức các cuộc họp liên ngành; thực hiện giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng hàng Quý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bàn biện pháp giải quyết các vụ, việc. Chủ động xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp với 08 cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã ký kết.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG NGÀNH

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

²⁵ Đã được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hàng năm, VKSND thành phố Đông Hà đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo tập trung thống nhất theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác của VKSND tỉnh, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị theo các nghị quyết, kết luận của Thành ủy, HĐND thành phố, xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá, đề ra các chỉ tiêu, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp công tác.

- Thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành cơ quan với phương châm “*Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả*”. Theo đó, đã có sự đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan về nội dung và phương thức, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả; thực hiện ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với lãnh đạo VKSND tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy trong thực hiện công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tổ chức cho công chức, người lao động ký cam kết không tiêu cực, tham nhũng, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; xây dựng chương trình công tác hàng Quý, hàng tháng cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác. Chất lượng các cuộc họp giao ban, hội nghị được nâng lên rõ rệt. Kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, như: Quy chế hoạt động cơ quan, Quy chế dân chủ, Quy chế chỉ tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, làm cơ sở cho việc điều hành, quản lý. Việc phân công nhiệm vụ giữa Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, công chức, người lao động cụ thể, bằng văn bản.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện trưởng trong công tác quản lý nội bộ về mọi mặt; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; chủ động và thường xuyên tự kiểm tra, giám sát công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót. Duy trì thường xuyên chào cờ, sinh hoạt chính trị, tư tưởng hàng tháng; thực hiện chế độ giao ban công tác tuần. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành dân chủ rộng rãi gắn với kỷ cương, kỷ luật; công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện tốt các báo cáo định kỳ, đột xuất, báo chuyên đề; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành, sử dụng các phần mềm ứng dụng để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện. Quản lý tài chính, tài sản công chặt chẽ; sử dụng kinh phí, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, phục vụ có hiệu quả cho hoạt động của cơ quan. Chủ động triển khai các phong trào thi đua do Ngành, và thành phố phát động gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác đánh giá cán bộ.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo trong Ngành, với cấp ủy, HĐND.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng

- Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành²⁶. Tập trung củng cố, kiện toàn

²⁶Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện nhận xét, đánh giá quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với 18 lượt công chức là đảng viên, trong đó: Nhận xét, đánh giá quy hoạch, tham gia cấp ủy, Bí thư Chi bộ 04 đồng chí, quy hoạch Viện trưởng, Phó Viện trưởng 03 đồng chí; nhận xét, đánh giá bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng đối với

tổ chức bộ máy, cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp.²⁷ Số lượng, chất lượng đội ngũ công chức được nâng lên. Ngành cấp trên đã quan tâm tăng cường cả về số lượng biên chế, cán bộ lãnh đạo và công chức có chức danh tư pháp²⁸.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng trong quy hoạch, bố trí, sắp xếp, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đối với cán bộ, công chức; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, thanh tra, kiểm tra. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của VKSND thành phố Đông Hà có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, đã được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn hoá về chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình cải cách tư pháp.

- Tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng Khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của BCH Đảng bộ thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Tổ chức thành công tốt Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt cho cán bộ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng khối đoàn kết, công bằng, công tâm, gương mẫu; xây dựng lối sống và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm đạt được

- Trong nhiệm kỳ qua, VKSND thành phố Đông Hà đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tiền hành tố tụng giữ vững và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Tổ chức thực hiện nghiêm túc

01 đồng chí, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng 02 đồng chí, bổ nhiệm 01 Phó Viện trưởng và 05 Kiểm sát viên; nhận xét, đánh giá điều động 02 Phó Viện trưởng.

²⁷ Trong nhiệm kỳ, có 03 đồng chí Phó Viện trưởng được cử học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 05 công chức học Trung cấp lý luận chính trị; 03 công chức được cử tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát; 01 đồng chí Viện trưởng tham gia lớp bồi dưỡng quản lý, chỉ đạo, điều hành trong Ngành; 02 công chức bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính; 50 lượt công chức được cử tham gia các lớp, hội nghị tập huấn nghiệp vụ do VKSND tối cao và VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức; 05 công chức được cử tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

²⁸ Đầu nhiệm kỳ, công chức, người lao động đơn vị được phân bổ 17 chỉ tiêu. Hiện nay, đơn vị VKSND thành phố Đông Hà có 20 công chức, người lao động, gồm: 03 đồng chí lãnh đạo Viện (Viện trưởng và 02 Phó Viện trưởng), 13 công chức và 04 nhân viên phục vụ. Về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị: Thạc sĩ 02, Đại học 15; Trung học chuyên nghiệp 02; Sơ cấp 01 (là nhân viên phục vụ); Cao cấp lý luận chính trị 02, Trung cấp lý luận chính trị 05. Về chức danh chuyên môn nghiệp vụ: Kiểm sát viên trung cấp 02, Kiểm sát viên sơ cấp 08, Kiểm tra viên 02; Chuyên viên 02; Phụ trách Kế toán 01; Cán sự 01 và 04 nhân viên.

các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Thành ủy, HĐND thành phố về công tác phòng, chống tội phạm, công tác tư pháp đạt được kết quả quan trọng. Triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá, gắn với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, tất cả vụ án, bị can đã khởi tố, điều tra đảm bảo có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, khắc phục được tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực được nâng lên; các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng tiếp tục được duy trì thường xuyên, hiệu quả, VKS đã tích cực thể hiện vai trò trung tâm trong công tác phối hợp liên ngành cũng như trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Trong các kỳ họp HĐND thành phố, VKSND đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của HĐND, chuẩn bị báo cáo công tác kiểm sát có chất lượng, đúng thời hạn. Thông qua hoạt động công tác kiểm sát, đã có nhiều kiến nghị, đề xuất, tham mưu với cấp ủy, HĐND thành phố chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác giám sát về lĩnh vực hoạt động tư pháp.

Với sự cố gắng, nỗ lực của đơn vị, hàng năm, VKSND thành phố Đông Hà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối vào các năm 2016, 2019, 2020.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của VKSND thành phố nhiệm kỳ qua vẫn còn có hạn chế nhất định, như:

- Chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố trong hoạt động điều tra, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm đã được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp nên có những vụ việc tiến độ xử lý chưa kịp thời, chất lượng chưa cao.

- Trên thực tế, hoạt động tư pháp có nhiều vi phạm, nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội còn kẽ hở là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, nhưng số vi phạm mà Viện kiểm sát kiến nghị, kháng nghị chưa tương ứng.

IV. KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

1. Khó khăn, thách thức

- Những năm qua, VKSND thành phố luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, thách thức, như: Nhiều quy định mới của các đạo luật về tư pháp đã có hiệu lực thi hành nhưng nhận thức giữa các cơ quan tiến hành tố tụng đối với một số nội dung còn chưa thống nhất. Với những yêu cầu bảo vệ quyền con người được đề cao hơn trước của Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật tư pháp mới; đồng thời, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với những quy định trách nhiệm rất chặt chẽ đang là thách thức lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là trách nhiệm của VKSND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Do số lượng các loại vụ án, vụ việc thụ lý nhiều, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, trong khi biên chế không tăng, dẫn đến áp lực công việc nặng nề cho công chức.

- Cơ sở vật chất của đơn vị từng bước được đầu tư, tăng cường, tuy nhiên hiện nay kinh phí phân bổ chưa bảo đảm để thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chống oan, sai; chế độ, chính sách đối với Kiểm sát viên, công chức Viện Kiểm sát nhân dân còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ đặc thù phải thực hiện.

2. Kiến nghị đề xuất

2.1. Đề nghị HĐND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan này. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề đối với các ngành, tập trung giám sát những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm trong, giúp cho các cơ quan, người đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát có cơ sở đánh giá, nhìn nhận khách quan, toàn diện hoạt động của ngành mình để có giải pháp khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế.

2.2. Tăng cường giám sát chính quyền cơ sở, các ngành trong thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND, nhất là thực thi pháp luật về quản trị xã hội, quản lý đất đai, đô thị; chỉ đạo chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính, nhất là về lĩnh vực quản lý đất đai..., nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây mất trật tự trị an xã hội.

2.3. Đề nghị HĐND thành phố quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác hàng năm.

2. Tiếp tục xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá để tập trung thực hiện; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công

tổ với hoạt động điều tra; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp.

3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ, việc xảy ra trên địa bàn, tập trung giải quyết những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

4. Phối hợp với các cơ quan hữu quan phục vụ có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tư pháp, chế độ công vụ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, KSV; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo của VKSND thành phố Đông Hà về kết quả công tác kiểm sát nhiệm kỳ 2016- 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, VKSND thành phố Đông Hà kính trình HĐND thành phố xem xét./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy (để B/C);
- Thường trực HĐNDTP (để b/c);
- Ban Pháp chế HĐNDTP (để B/C);
- Các đại biểu HĐNDTP (để B/C);
- Các đ/c lãnh đạo VKSND thành phố;
- Lưu: VT.



VIỆN TRƯỞNG

Phạm Vũ Ngọc Quang